



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๑๖๒๑

ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากจังหวัดบึงกาฬว่า คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยจังหวัดบึงกาฬได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารมารายงานตัวและเลือกเทศบาลที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังกล่าว จึงได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อให้ ก.ท.จ.นครพนมและเทศบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ท.จ.นครพนม จึงให้เทศบาลดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่าตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารต่อ ก.ท.จังหวัด และเทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.นครพนมมีคำสั่งให้ออนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง โดยให้เทศบาลที่จะมีคำสั่งให้ออนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้ออนให้ถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับในการแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้เทศบาลต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้ออนและเทศบาลสังกัดใหม่ที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐
ผู้ประสานงาน : นางสาวพรจินดา เกาโพธิ์ ๐๘ ๖๐๑๓ ๔๕๙๓



ด่วนที่สุด

ที่ บก ๐๐๒๓.๒/๑ ๔๖๖๔

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ถนนบึงกาฬ-นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยจังหวัดบึงกาฬ ได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารมารายงานตัวและเลือกเทศบาลที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดบึงกาฬ ขอเรียนว่า เพื่อให้การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจกเทศบาล ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่าตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และให้เทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีคำสั่งให้โอน ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง

/ทั้งนี้ เพื่อให้...

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอน เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ตลอดจนเทศบาลที่จะมีคำสั่งให้โอน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ยื่นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วน ในวันปิดรับสมัคร (๔ ตุลาคม ๒๕๖๗) ด้วย หากไม่แน่ชัดให้หารือสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับในการแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้เทศบาลสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอน และเทศบาล ที่ผ่านการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอน เป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปสำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับหนังสือส่งตัวและไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนคร ศิริปริญญาพันธ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๒๔๗๖
โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๒๔๘๐

บัญชีแนบท้ายหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๓๓.๒/ว ๔๖๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

.....

๑. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
๒. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
๓. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
๔. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
๕. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
๖. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม
๗. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
๙. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม
๑๐. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๑. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย
๑๒. ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

การโอน จำนวน ๑ ราย
 ของวัดป่าภูก้อน
 ให้ตั้งเป็นวัดป่าภูก้อนใหม่
 ตามมติของคณะกรรมการ
 บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
 อำเภอเมืองนครพนม

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ตั้ง	อัตราเงินเดือน	การแต่งตั้ง
๑	นางสาวประไพ บุญนาค	นางสาวประไพ บุญนาค โรงเรียนวัดป่าภูก้อน อำเภอเมืองนครพนม	หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๖-๒-๐๕-๒๑๑-๐๐๐๓ ท.ม. บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๒๙๐ (ณ ๑ ต.ค. ๖๓)	ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

[Handwritten Signature]